



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน สำนักวิชาการและแผนงาน โทร. ๑๑๘๖, ๑๑๘๗

ที่ กษ ๑๒๑๐.๖/ ๖๖๖ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปผลการประชุม ครม. วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน ผ่านผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน

ด้วยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และมีข้อแถลงผลการประชุม ครม. เผยแพร่ในเว็บไซต์ [www.thaigov.go.th](http://www.thaigov.go.th)

กลุ่มงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน ได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าว โดยมีสรุปสาระสำคัญของการประชุม และมีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จำนวน ๑ เรื่อง และมีมติคณะรัฐมนตรีอื่น ๆ ที่สำคัญ จำนวน ๑ เรื่อง ดังนี้

๑. เรื่องที่ ๑๐ ผลการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๙ (CITES CoP๑๙)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบทั้ง ๒ ข้อ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้

๑.๑ รับทราบผลการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๙ (The ๑๙<sup>th</sup> Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES CoP๑๙) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ กรุงปานามา ซิตี้ สาธารณรัฐปานามา โดยมีข้อเสนอ (Proposals) และเอกสารการดำเนินงาน (Working Documents) ที่เกี่ยวข้องกับไทย และมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ กษ. ในประเด็น ดังนี้

๑.๑.๑ ประเด็นพิจารณาจัดทำและเสนอร่างประกาศ ทส. เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่าซากของสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออก และร่างประกาศ กษ. เรื่อง พืชอนุรักษ์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบัญชีชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าในการประชุมภาคีอนุสัญญา CITES ครั้งที่ ๑๙ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กษ. และ ทส.

๑.๑.๒ ประเด็นจัดทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ตามที่ลูกเรือขอ ส่งสำนักเลขาธิการ CITES ตามกำหนดเวลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กษ. และ ทส.

๑.๑.๓ ประเด็นขอสงวนสิทธิ (Reservation) ชนิดพันธุ์ที่พบว่ามีการค้ามากในไทยที่มีการบรรจุอยู่ในบัญชี CITES หรือปรับเปลี่ยนบัญชี ได้แก่ ปลาฉลามทุกชนิดในวงศ์ Carcharhinidae หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กษ.

ทั้งนี้ จากการประสาน ทส. และ กษ. โดยกรมประมง แจ้งว่า ในประเด็นที่ประชุมฯ ไม่เห็นชอบการนำเสนอขอปรับลดบัญชีจะเข้ น้ำจืดพันธุ์ไทยจากบัญชี ๑ เป็นบัญชี ๒ กษ. ในฐานะหน่วยงานหลัก จะจัดประชุมเพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑.๒ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการและให้ กษ. ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

/๒. เรื่องที่ ๒ ....



๒. เรื่องที่ ๒ ร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ฉบับ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ดังนี้

๒.๑ ร่างกฎกระทรวงการแสวงหาข้อเท็จจริง การรวบรวมพยานหลักฐาน และการชี้แจงหรือแก้ข้อกล่าวหา พ.ศ. .... สาระสำคัญเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแสวงหาข้อเท็จจริง การรวบรวมพยานหลักฐานและการชี้แจงหรือแก้ข้อกล่าวหาในกระบวนการพิจารณาความผิดทางพินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๒ ร่างกฎกระทรวงการชำระค่าปรับเป็นพินัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... สาระสำคัญเป็นการกำหนดให้การชำระค่าปรับเป็นพินัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ชำระตามจำนวนที่ระบุไว้ในคำสั่งปรับเป็นพินัยหรือคำสั่งให้ผ่อนชำระ ณ สถานที่หรือโดยวิธีการที่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบกฎหมายซึ่งบัญญัติความผิดทางพินัยกำหนดไว้ในคำสั่งดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งนี้ โดยพิจารณาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ได้โดยสะดวกอย่างน้อย ๑ ช่องทาง และหน่วยงานของรัฐจะเรียกค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าปรับเป็นพินัยไม่ได้

๒.๓ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบปฏิบัติในการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... สาระสำคัญเป็นการวางระเบียบปฏิบัติในการปรับเป็นพินัย รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหลักการทั่วไปให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลอื่นใด การกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าปรับเป็นพินัย และการผ่อนชำระค่าปรับเป็นพินัย การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องจัดทำรายงานการสั่งปรับเป็นพินัยตามรอบระยะเวลา การกำหนดหลักเกณฑ์การออกประกาศกำหนดบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานของรัฐมีอำนาจปรับเป็นพินัย เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายกรกฤษ สีสเลิศ)

เจ้ากรมบริการกลุ่มงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน



(นางสาวนิตาชล ศรีไชยรัตน์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน

กราบ / ดำเนินการ



๑๑ มี.ย. ๖๖

(นางสาวแพรววี เคหะสุวรรณ)


นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน



48 ปี ส.ป.ก. เติบโตไปด้วยกัน เดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

คุณกรกฤษ ดำเนินการ



๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๖

(นางสาวนิตาชล ศรีไชยรัตน์)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน



มติใหญ่ ครม. ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๖

<https://bit.ly/๓CDLO๘M>